

5-2004 Năm Thánh Thể

NĂM THÁNH THỂ BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 10 -2004 ĐẾN THÁNG 10-2005, ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI NGƯỜI TÍN HỮU CÔNG GIÁO HÃY CANH TÂN ĐỜI SỐNG BẰNG SỰ BIẾT ƠN NGUỒN ÂN SÙNG CAO CẢ CỦA NIỀM TIN LÀ MẦU NHIỆM THÁNH THỂ ĐỨC GIÊSU KITÔ. Thưa quý vị, Ngày 13 tháng 6 vừa qua, ngày kính Mình và Máu Chúa Kitô, nhân dịp này Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên bố "Năm Thánh Thể Thế Giới" bắt đầu từ Hội Nghị Thánh Thể Thế Giới diễn ra vào tháng 10 năm 2004 tại Guadalajare Mexico và kết thúc vào tháng 10 năm 2005 trong kỳ họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới tại Roma. Trong dịp này Giáo Hội sẽ công bố chủ đề "Thánh Thể trong đời sống Giáo Hội". Thưa quý vị, Tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lại tuyên bố Năm Thánh Thể trong thời điểm này và Ngài mong muốn Năm Thánh Thể hoàn thành tốt đẹp như thế nào ? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong Thông Điệp Thánh Thể. Đức Thánh Cha đã hướng dẫn chúng ta trở về tìm hiểu ý nghĩa trong lá thư mục vụ của Ngài đưa ra vào đầu Năm Thánh 2000, bắt đầu Thiên Niên Kỷ thứ 3. Trong lá thư Ngài nói: "Tôi mong muốn được nhấn mạnh ở đây rằng: Khi chúng ta chia sẻ Mình và Máu Chúa Kitô trong ngày Chúa Nhật mà mỗi người Công Giáo nhận lãnh, họ đã được thanh tẩy trong mầu nhiệm Rửa Tội, đó cũng là tâm điểm đời sống đạo của người Công Giáo. Trong thư mục vụ "Thánh Thể Chúa Kitô", Đức Thánh Cha giải thích rằng: "Năm Thánh Thể Thế Giới" sẽ phù hợp với chủ đề của chương trình mục vụ mà tôi đã nhấn mạnh trong lá thư "Thiên niên kỷ thứ 3 bắt đầu". Tôi mời gọi mọi người tín hữu hãy bắt đầu khởi sự từ Đức Kitô, hãy vui mừng và hân hoan quay về với niềm tin và ý chí vững bền nơi Thánh Thể Chúa Kitô trong hình dáng của Lời Chúa đang hiện diện trong mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta sẽ cảm nghiệm được đời sống Kitô hữu được thể hiện trong lời cầu nguyện là điều không thể thiếu được trong đời sống đạo khi mọi người muốn loan truyền Phúc Âm. Năm Thánh Thể còn mang ý nghĩa biến đổi mỗi người chúng ta và canh tân đời sống của chúng ta bằng mầu nhiệm thánh thể. Năm Thánh Thể cũng là thời điểm để mọi người tín hữu cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã mô tả rõ ràng trong thư mục vụ "Giáo Hội và Thánh Thể" là "Vinh quang" của Đức Kitô được trải rộng trên khắp thế giới qua nhiều thế kỷ và Đức Kitô hiện diện trong hình bánh và gấn gũi chúng ta như Ngài đã đến với các tông đồ yêu mến của Ngài khi xưa và các tông đồ đã cảm nghiệm được tình thương của Ngài hiện diện trong họ. Đối với người tín hữu chúng ta hôm nay phải cầu nguyện luôn để chúng ta có thể đổi mới đời sống đạo hàng ngày và luôn luôn hướng về Đức Kitô trong mầu nhiệm Thánh Thể với tất cả tâm tình yêu mến. Những hoạt động nội tâm như cầu nguyện, hiến dâng và thờ lạy Thánh Thể là phương cách giúp chúng ta đổi mới tâm hồn, đổi mới đời sống hằng ngày và cũng làm tăng thêm hiệu quả trong việc truyền giáo. Trong Công Đồng Vatican II đã nói lên sự quan trọng của mầu nhiệm Thánh Thể và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng nói lên sự quan tâm đặc biệt đến việc thờ kính Thánh Thể vì đó là tâm điểm của Giáo Hội và là điều kiện duy nhất giúp người Công Giáo trở nên giống Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở nhiệm vụ của người tín hữu là phải loan truyền Phúc Âm cho mọi người trên khắp thế giới. Ngài giải thích về "Thánh Thể và Sứ Vụ" không thể có hiệu quả khi nhiều người chưa biết tông đồ là ai, không biết đến Thánh Lễ như thế nào và tại sao người tín hữu tôn sùng mầu nhiệm Thánh Thể. Thưa quý vị, Trong Thư "Thánh Thể và Sứ Vụ", Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng một số người còn đang bị bóng tối bao phủ. Họ chưa nhận biết Thánh Thể và nghi thức cầu nguyện với Thánh Thể. Ngài nhấn mạnh đến nhiều nơi trên thế giới người Công Giáo hầu như quên lãng và bỏ lơ việc tôn sùng Thánh Thể làm cho Ngài buồn lòng vô cùng, tệ hơn nữa là nghi thức thờ phượng cũng như giáo lý rất lơ là đã tạo nên những xáo trộn và nghi ngờ ý nghĩa sự Thánh trong Thánh Thể, làm giảm đi giá trị và hiệu quả của sự Thánh trong mầu nhiệm Thánh Thể. Họ chỉ coi dự tiệc Thánh Thể cũng đơn giản và bình thường như dự một tiệc cưới của cặp hôn nhân mà thôi. Đức Thánh Cha nói tiếp: "Thực vậy, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên, đôi khi ngay cả các Linh Mục với chức vị Thừa Tác Linh Mục đời đời của Đức Kitô cũng không quan tâm đến mầu nhiệm Thánh Thể đã dựng nên những hình thức, nghi thức sai lầm, chẳng hạn cho những người không phải Công Giáo rước lễ hay chấp nhận cho những Kitô hữu bất tuân thủ luật Giáo Hội như phá thai, trợ tử, ủng hộ đồng tính hôn nhân rước Mình và Máu Chúa Kitô và hiện nay một vài vị Giám Mục Hoa Kỳ chấp nhận cho các chính trị gia Công Giáo không tuân thủ lời giáo huấn của Giáo Hội